

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2021**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đoàn Thanh niên Học viện hiện nay có hơn 8000 đoàn viên hiện đang sinh hoạt tại 17 Liên chi đoàn, 02 chi đoàn Cán bộ và chi đoàn Giảng viên.

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong năm 2021 có những thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

Hoạt động của Đoàn Thanh niên luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc cũng như các khoa, phòng và các tổ chức đoàn thể trong Học viện cũng như Đoàn cấp trên các cấp. Đây là nguồn động viên rất to lớn đối với Ban chấp hành Đoàn trong quá trình hoạt động.

Với đặc điểm gần như toàn bộ đoàn viên là sinh viên - đây là một thế mạnh về nhân lực sẵn sàng tham gia các hoạt động.

Nhìn chung đại đa số đoàn viên có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống lành mạnh, có trí tuệ, chăm chỉ học tập và nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp năng động, nhiệt tình, sáng tạo. Bên cạnh đó, đoàn viên Học viện được học tập, rèn luyện trong một môi trường nghiên cứu, học tập lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; được tổ chức và quản lý chặt chẽ theo 03 cấp Chi đoàn, Liên chi và Đoàn Học viện, nhiều sinh viên là đảng viên trong độ tuổi đoàn. Tư tưởng đoàn viên ổn định, thái độ học tập, rèn luyện tốt, say mê với ngành nghề đã lựa chọn.

Học viện là một trường Đảng với thế mạnh là lý luận chính trị và truyền thông cũng đã góp phần tạo ưu thế cho Đoàn Thanh niên trước nhiều hoạt động.

2. Khó khăn:

Một bộ phận ĐV - SV vẫn còn chưa có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức; còn thiếu và yếu về kỹ năng sống và học tập; vẫn còn tình trạng lười học tập, nghiên cứu khoa học và tiêu cực trong học tập, thi cử;

Vẫn còn xuất hiện tình trạng ĐV - SV đi làm thêm theo phong trào không đúng ngành nghề.

Một bộ phận sinh viên không quan tâm tới các hoạt động tập thể, hoặc hoạt động mang tính mang tính đối phó, hình thức; ý thức tổ chức kỷ luật còn kém.

Trong năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Học viện. Sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2021, toàn bộ đoàn viên là sinh viên chuyển sang trạng thái học trực tuyến dẫn đến việc thiết hụt trầm trọng lực lượng tham gia hoạt động.

II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đoàn Thanh niên đã tổ chức được nhiều chuyến thăm quan thực tế có ý nghĩa giáo dục cao như chương trình Giao lưu “Thăm tình quân dân” tại tiểu đoàn 905 Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng)

Trong thời gian qua, đoàn viên Học viện đã tích cực tham gia thực hiện Đề án 35 về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tham gia cuộc thi viết khoa học chính luận với 4.464 bài và đã đạt được 05 giải Triển vọng. Các Liên chi đoàn cũng đã tích cực tham gia hoạt động bảo vệ nền tảng bằng việc đồng hành chia sẻ các bài viết trên các trang 35 cũng như tham gia group Sóng Đỏ... Cùng với đó, các bài viết về các hoạt động học tập, rèn luyện, tình nguyện, tham gia phòng chống dịch Covid-19... được thực hiện thường xuyên, qua đó lan tỏa các hành động tốt đẹp để giáo dục ý thức học tập và rèn luyện của đoàn viên. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng như tuyên truyền về các sự kiện, ngày kỉ niệm, các chủ trương lớn của đất nước... cũng được chú trọng.

2. Học tập, Nghiên cứu khoa học và Hướng nghiệp

Đoàn Thanh niên đã đăng cai và cử nhiều lượt đoàn viên tham gia các Tọa đàm, Hội thảo khoa học do Đoàn Thanh niên CTQG Hồ Chí Minh tổ chức, như: “Thanh niên Việt Nam với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

của Đảng”, “Nhìn lại sự khủng hoảng, sụp đổ của Liên Xô và định hướng chính trị cho thanh niên”, tham gia các hoạt động thao giảng cho Đoàn Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức... Tại đây, các đoàn viên Học viện đã tham gia đầy đủ và nhiệt tình tham gia ý kiến, qua đó góp lớp vào thành công cho các buổi hội thảo, tọa đàm khoa học. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên đã vận động các đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, “Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân”, Olympic Tiếng Anh toàn quốc...

Đoàn Thanh niên đã tổ chức được nhiều hoạt động kỹ năng mềm, tiêu biểu như hoạt động tập huấn lái xe an toàn với Công ty Honda Việt Nam; an toàn giao thông với cục An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội.

Đoàn Thanh niên cũng đồng hành với Học viện trong việc tham gia các hoạt động Tư vấn Tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, tham gia “Ngày hội tư vấn tuyển sinh AJC OPEN DAY ONLINE”... thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh các trường THPT trên cả nước. Qua đó góp phần nhỏ vào việc thành công trong công tác tuyển sinh của Học viện các năm qua.

3. Phong trào Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao, Tình nguyện vì cộng đồng, Hiến máu Nhân đạo.

Các hoạt động VH-VN, TD-TT vẫn được duy trì, đổi mới và có tính sáng tạo. Hàng loạt các hoạt động văn hóa - văn nghệ như: chuỗi hoạt động chào Tân sinh viên Welcome to AJC, cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Speak Up, chương trình chia tay sinh viên Phút Cuối, chương trình chào Tân sinh viên Welcome to AJC... Trong năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và quy định thực hiện giãn cách, Đoàn Thanh niên đã chủ động, sáng tạo thực hiện các hoạt động trên nền tảng trực tuyến.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của đoàn viên và hoàn toàn được tổ chức bởi nguồn Xã hội hóa. Tiêu biểu như: chương trình Tình nguyện tại Mù Căng Chải (Yên Bái), tham gia hoạt động tình nguyện của Học viện tại Sin Hồ (Lai Châu), chỉ đạo Liên chi đoàn Xã hội học và phát triển tổ chức chương trình tình nguyện phối

ÊN CỘNG
BA
CHẤP
VĂN H
BẢO C
TUYỂN

hợp với tiểu đoàn 905 Binh chủng Hóa học tại huyện Thạch Thất (Hà Nội)... Ngoài ra, Đoàn Học viện cũng đã lần thứ V thực hiện thành công chương trình Xe về Tết miễn phí cho sinh viên của Học viện.

Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức 2 đợt Hiến máu với hơn 900 đơn vị máu, qua đó đóng góp vào việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được trao tặng giải thưởng Giọt Hồng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2021.

Trong giai đoạn Covid - 19 diễn ra, Đoàn Thanh niên đã tham gia vào công tác phòng chống dịch. Cụ thể, Đoàn Thanh niên đã thường xuyên quán triệt trong toàn thể đoàn viên thực hiện nghiêm túc các quy định về giãn cách của Chính phủ. Đặc biệt không phát ngôn và chia sẻ những thông tin không chính thống trên mạng xã hội về tình hình dịch; cử trên hàng trăm lượt đoàn viên sinh viên hỗ trợ tích cực bộ phận y tế nhà trường thực hiện việc đo thân nhiệt cho gần hàng trăm nghìn lượt cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khi đến trường; tuyên truyền việc ủng hộ trách nhiệm của đoàn viên trong công tác phòng chống dịch, qua đó đã vận động được các đơn vị trực thuộc, ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cũng đã huy động được hàng chục nghìn khẩu trang y tế và khẩu trang vải, dung dịch rửa tay kháng khuẩn, tấm chắn giọt bắn... để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Học viện. Trong thời gian Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách, Đoàn Thanh niên cũng đã vận động nguồn xã hội hóa gồm lương thực, thực phẩm, rau củ quả... trao hỗ trợ gần 1.500 suất quà cho cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên của Học viện cùng người dân Tổ dân phố số 9 phường Dịch Vọng Hậu gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch. Nhiều đoàn viên - sinh viên của Đoàn Học viện đã xung phong trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các vùng tâm dịch như Tỉnh Bình Dương hay các phường ở Hà Nội.

Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2021: đội SVTN Dịch Vọng Hậu - AJC hỗ trợ tại các điểm thi Tốt nghiệp THPT trên địa bàn phường

4. Công tác đoàn vụ

Văn phòng Đoàn là trung tâm hành chính của Đoàn Học viện và đồng thời là đơn vị tham mưu các hoạt động đối ngoại.

Trong công tác đoàn vụ, Văn phòng đã tiến hành ra soát lại sổ Đoàn của toàn thể đoàn viên Đoàn Học viện, việc quản lý công văn giấy tờ đã hoàn thành việc thực hiện số hóa công văn), cơ sở vật chất và phòng làm việc luôn được giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng. Việc tiếp nhận cũng như hướng dẫn việc chuyển sinh hoạt Đoàn khóa mới luôn được đảm bảo.

Trong các hoạt động, Văn phòng Đoàn tham gia trong công tác tổ chức, hậu cần, đảm bảo được thành công chung cho nhiều chương trình. Tiêu biểu như phục vụ đón Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDC Nhân dân Lào do Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức... các sự kiện lớn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như Khai giảng năm học mới, các hội nghị, hội thảo.... cũng như của Đoàn Thanh niên nói riêng. Bên cạnh đó cũng là đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động hỗ trợ các đơn vị trong Học viện cũng như trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hoạt động đối ngoại do văn phòng Đoàn phụ trách đã góp phần tiếp nhận nhiều nguồn hỗ trợ thông qua hoạt động đối ngoại đã trở thành các đối tác thường xuyên của Đoàn Học viện.

5. Công tác Truyền thông

Trong năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch và cách ly xã hội, công tác truyền thông của Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt. Hoạt động truyền thông thực hiện Nghị quyết 35; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền về các sự kiện, ngày kỉ niệm lớn của đất nước...; các tin bài về hoạt động của Học viện cũng như của Đoàn Thanh niên luôn luôn được đảm bảo... đến thời điểm này vai trò của page Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng nhiều đơn vị trong Học viện đánh giá cao. Đặc biệt trong các hoạt động thực tế của Đoàn Học viện thì vai trò của truyền thông Đoàn Thanh niên luôn được đánh giá cao trong việc không chỉ dừng ở các sản phẩm truyền thông bằng ảnh chụp mà còn đã xây dựng được các clip tổng quan về hoạt động.

Truyền thông Đoàn Thanh niên đã có những bài viết trên trang Vietnamthinhvuong, chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng theo quy định, đẩy mạnh việc lan tỏa các nội dung liên quan...



Các sản phẩm truyền thông đã có sự thay đổi, đa dạng về hình thức, nội dung... phù hợp với đối tượng sinh viên.

Chính nhờ việc thường xuyên chú trọng và kịp thời trong công tác truyền thông mà đã giúp quảng bá hình ảnh Đoàn Học viện qua đó được sự đồng hành của nhiều các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội... trong các hoạt động; cũng như sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như Đoàn cấp trên các cấp.

6. Công tác Tổ chức - Kiểm tra

Công tác phát triển Đảng được thực hiện đúng quy trình, đúng quy định của Đảng ủy Học viện. Trong thời gian qua đã có hàng trăm đoàn viên được đề nghị phát triển Đảng và nhiều đoàn viên được chuyển Đảng chính thức.

Hội nghị kiện toàn các Liên chi đoàn... hướng dẫn để đảm bảo đúng quy định, điều lệ Đoàn.

Công tác thi đua khen thưởng được rà soát, đánh giá cẩn thận, chính xác.

III. CÁC HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI

Việc tổ chức các hoạt động thường xuyên phải điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19: thời gian, địa điểm, việc huy động tham gia, học online... Dẫn đến công việc bị dãn do việc thực hiện giãn cách theo quy định phòng, chống dịch... Việc thực hiện các hoạt động trên nền tảng trực tuyến cũng ảnh hưởng đến tâm lý, ý thức và trách nhiệm của đoàn viên (nhất là sinh viên) trong việc tham gia các hoạt động Đoàn.

Hầu hết đoàn viên Học viện là sinh viên và cũng là lực lượng chính tham gia công tác Đoàn. Do ảnh hưởng bởi dịch nên chưa có nhiều cơ hội được tham gia cũng như được tập huấn công tác Đoàn... dẫn đến còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm tổ chức công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

Lực lượng đoàn viên là cán bộ, giảng viên gộp cả 02 chi đoàn chỉ còn có gần 50 người, giờ giảng và công việc nhiều... nên nhân sự tham gia công tác Đoàn với vai trò cán bộ Đoàn là còn mỏng.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đoàn Thanh niên Học viện CTQG Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ và đồng hành trong các hoạt động liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, nghiên cứu khoa học, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

- Tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng cai các hoạt động với các nội dung liên quan đến các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hình thức thao giảng, tọa đàm khoa học, hội thảo.... nhiều hơn.

Nơi nhận:

- ĐTN HV CTQG HCM (để b/c)
- ĐU, BGĐ HV BC&TT (để b/c)
- Lưu VPĐ

TM. BAN CHẤP HÀNH
ĐỊ THƯ



Trại Hồng Đức